



ประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ

เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

มติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

ดังนั้น เพื่อสนองตอบมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ให้ทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจให้มีมาตรการยกย่องชมเชย เมื่อบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการองค์กร และมีมาตรการว่ากล่าวตักเตือน หรือมาตรการอื่นสำหรับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณถึงระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

๑.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของหน่วยงานเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” โดยให้จัดทำป้ายและติดตั้งให้สามารถมองเห็นชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าเป็นเขตพื้นที่ของหน่วยงาน เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์ ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้า - ออก เขตพื้นที่ของหน่วยงาน และให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการ ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรของหน่วยงาน หากกระทำผิดกฎหมายและวินัยจราจร เรื่อง การไม่สวมหมวกนิรภัย ให้หน่วยงานเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดและว่ากล่าวตักเตือน/พิจารณาดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม

๒.๒ ผู้มาติดต่อกัน ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ขอความร่วมมือและแนะนำให้สวมหมวกนิรภัยในครั้งต่อไป เน้นการปรับพฤติกรรมโดยใช้ทักษะการบังคับเชิงบวก

๒.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตลอดจนอาสาสมัคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎจราจร ในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ เมื่อผ่านเข้า-ออก เขตพื้นที่ของหน่วยงาน

๒.๔ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เก็บบันทึกข้อมูล สวมหมวกนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้า-ออก เขตพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผล และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถบูรณาการ การเก็บข้อมูลร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือหน่วยงานอื่นตามบริบทพื้นที่

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำชับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และประเมินผล พร้อมสรุปรายงานเสนอจังหวัดทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอาจสามารถ

วัน/เดือน/ปี : ๕ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวก  
นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



นายวินัย คณาศรี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



นายธารา รัตนอำนวยศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายอำพล สุมาลี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕